



กรมปศุสัตว์เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า วอนทุกภาคส่วนร่วมมือ ทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2563 (40/2558)

กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมมือในการเร่งรัดควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือที่เข้มข้นของหน่วยงานแต่ละพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งทางด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ปศุสัตว์ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ NGOs เป็นต้น

นายสัตวแพทย์อุทัย หรินทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีข้อซักถามต่างๆ จากหน่วยงานระดับพื้นที่เป็นต้นว่า ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างการหารือไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงการบรรจุภารกิจงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อันประกอบไปด้วยกิจกรรมการกำจัดและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคเข้าใน “แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)” ซึ่งบัดนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อทวน และจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

ด้าน นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ตำบลจุดเกิดโรคตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันจะมีการดำเนินงานควบคุมโรคอย่างเข้มงวดซ้ำ โดยได้มีการสนับสนุนวัคซีนไปยังพื้นที่ที่พบโรค เพื่อดำเนินการฉีดรอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ให้ครอบคลุมประชากรสุนัข-แมว 100% เพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีก นอกจากนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เพื่อค้นหาโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ก่อให้เกิดความมั่นใจและสนับสนุนการทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมายในปี 2563 ในที่สุด

ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสบปัญหาดังกล่าวในข้างต้น ขอให้ติดต่อไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานมายังกรมปศุสัตว์ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามสถานการณ์การเกิดโรคได้ที่ www.thairabies.net และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0 26534412 หรือ E-mail : dwarroom@dld.go.th